

GĐMĐVN LOUISIANA RA MẮT TÂN BCH & MỪNG TIỆC TẤT NIÊN 2021

Louisiana – Trong tinh thần vui tươi đón mừng năm mới dương lịch 2022, Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Louisiana đã tung bừng tổ chức một buổi tiệc tất niên 2021 và ra mắt Tân Ban chấp hành tại Nhà hàng Three Happiness Restaurant, thành phố Gretna, Louisiana tối ngày Thứ Bảy 11/12/2021 với khoảng 300 người tham dự.

Từ xa về tham dự có cựu Chủ tịch Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam, niên trưởng Nguyễn Văn Tường và phu nhân. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam. Niên trưởng Trương Văn Út. Các vị hội trưởng hay đại diện các chi hội Nhảy Dù Georgia, Kentucky, Washington, D.C., Philadelphia, Florida, Houston, Dallas–Fort Worth và quý phu nhân Mũ Đỏ. Cùng một số các hội đoàn trong cộng đồng và các hội đoàn quân đội tại Louisiana. Truyền thông báo chí có Đài Việt Nam Tự Do, Bút Việt News và Trẻ Đẹp Online Daily News đến từ Dallas.

Tối hôm trước, Thứ Sáu 10/12/2021 một bữa tiệc mang hình thức tiền tất niên của Nhảy Dù do Mũ Đỏ Nguyễn Đông thân mời được nhiều phu nhân Mũ Đỏ tiếp tay yểm trợ và nấu nướng, với sự hiện diện của nhiều Mũ Đỏ từ trung ương đến địa phương, mặc dù GĐMĐVN Dallas–Fort Worth kẹt xe gần hai tiếng đồng hồ, nhưng mọi người vẫn chờ đợi cho đến khi đầy đủ mới yên tâm nhập tiệc. Sự quan tâm chờ đợi này là đặc tính không bỏ sót đồng đội của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam.



**Phu nhân cố Đại tá Nguyễn Đức Huy
hỏi chị em sao lại khoái lấy Nhảy Dù**



**Niên trưởng Út Bạch Lan đồng dục tuyên bố
“Nhảy Dù không sợ Covid vì đã có... Cognac”**



**Mũ Đỏ Nguyễn Đông bên phải và quý phu nhân Mũ Đỏ
tận tình chiêu đãi anh chị em Mũ Đỏ từ xa về tham dự**



Tại buổi tiệc này, phu nhân cố Đại tá Mũ Đỏ Nguyễn Đức Huy đã ra câu đố “Tại sao các chị em khoái lấy Nhảy Dù”. Các anh em Mũ Đỏ nhao nhao lên nhưng không trả lời đúng vào câu hỏi vì trả lời đúng thì... kỳ, còn quý phu nhân thì im lặng thẹn thùng, nên cuối

cùng Bà đàn phải giải đáp bằng câu trả lời “Vì lính Nhảy Dù chẳng những hào hùng mà lại đẹp trai còn khỏe hơn ai”. Cả phòng cười lên thật vui, xong niên trưởng Trương Văn Út tự Út Bạch Lan mời anh em Nhảy Dù chụp ảnh chung rồi chỉ vào chai rượu Cognac mà phán “Nhảy dù không sợ Covid vì đã có... Cognac”. Mọi người lại phá lên cười làm chúng tôi nhớ lại hồi đi đại hội Nhảy Dù tại Oklahoma, Mũ Đỏ Nguyễn Phú Hiệp đã hùng hạc, ý quên hùng hồn tuyên bố đang dự định thành lập “Trường phái Cognac”, khiến các đại gia Hennessy, Rémy Martin, Martel, Courvoisier mừng hết lớn, nghe nói đã gửi bằng tuyên dương. Các buổi tiệc của Nhảy Dù lớn nhỏ đều rất vui như thế và rất chiếu cố lẫn nhau theo tinh thần cố gắng “không say không về” nghĩa là càng ngồi lâu với nhau càng tốt.



Chào quốc kỳ





Một góc buổi tiệc tất niên

Tại buổi tiệc tất niên, Chi hội trưởng GĐMĐVN Louisiana, Trần Ngọc Hùng Vũ đã cảm tạ mọi người tham dự và nói sự hiện diện đông đủ của quý vị và các bạn đã nói lên người lính Nhảy Dù năm xưa vẫn còn được người dân yêu mến, trong tinh thần Nhảy Dù Cố Gắng chúng tôi xin cảm tạ mọi yểm trợ tinh thần và vật chất giúp cho buổi tổ chức này thành công tốt đẹp, đặc biệt xin cảm tạ quý phu nhân Mũ Đỏ đã giúp tay tương trợ như bà phu nhân cố niên trưởng Nguyễn Đức Huy... xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Dương lịch 2022 an khang và thịnh vượng, xong trình diện Tân ban chấp hành gồm có Chi Hội Trưởng, Trần Ngọc Hùng Vũ. Hội phó nội vụ, Võ Kim Thịnh. Hội phó ngoại vụ, Nguyễn Đông. Tổng thư ký kiêm thủ quỹ, Nguyễn Nam.



Hùng Vũ chào mừng và cảm tạ quan khách tham dự

Tiếp theo Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GĐMĐVN lên phát biểu chào mừng và kính chúc mọi người tham dự vạn sự như ý trong năm mới 2022 và nói, trong bối cảnh chia rẽ khó hàn gắn trong cộng đồng Việt Nam, tinh thần đoàn kết Nhảy Dù vẫn là một đặc trưng của người lính quốc gia trong bất cứ hoàn cảnh nào và lúc nào cũng thế, được người dân yêu mến. Hải cốt của 81 quân nhân Tiểu đoàn 7 Nhảy Dù tử nạn rớt máy bay trên đường hành quân ra trận ngày 11/12/1965 tại Tuy Hòa, sau này hải cốt được đưa về Hawaii, và mãi đến ngày 26/10/2019 mới được an táng trang trọng với 21 phát súng tiễn đưa tại nghĩa trang Westminster Peek Family, miền nam California trong nỗi đau buồn của cộng đồng và cựu quân nhân VNCH, càng củng cố thêm tinh thần trách nhiệm đoàn kết quốc gia của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam.



Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GĐMĐVN đang phát biểu

Sau đó, Phó Chủ tịch GĐMĐVN Dallas–Fort Worth, Nguyễn Đình Trung lên ngỏ lời cảm ơn Chi hội Louisiana đã mời Chi hội Dallas–Fort Worth tham dự tất niên và chuyển lời niên trường Bùi Đức Lạc chúc mừng, xong thông báo Chi hội Dallas–Fort Worth sẽ tổ chức tất niên vào ngày 09/1/2022 và điều hành tổ chức Đại hội lần thứ 40 Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam tại Dallas vào hai ngày 22–23/7/2022, trân trọng kính mời mọi người tham

dự. (Trong ba ngày tham dự tất niên GĐMĐVN Louisiana, GĐMĐVN Dallas–Fort Worth gồm 12 Mũ Đỏ và gia đình cũng đã tổ chức thăm viếng danh lam thắng cảnh của thành phố News Oleans)



**Phó hội trưởng GĐMĐVN DFW, Nguyễn Đình Trung kính mời quý
quan khách và gia đình Mũ Đỏ tham dự tiệc tất niên và
Đại hội lần thứ 40 GĐMĐVN tổ chức tại Dallas.**

Xen kẽ chương trình là văn nghệ và kết thúc với phần dạ vũ cùng lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới dương lịch 2022.

MĐ Nguyễn Lập



*Nguồn: Internet eMail by **MĐ Bùi Quang Thống** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, December 17, 2021
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*